



การศึกษาวิชาชีพและช่องทางการศึกษาต่อ

หลักสูตรมัธยมศึกษาปลายใหม่อาจจะมีโครงการที่เสนอให้ สมาชิกของสถาบันสภาอบรมวิชาชีพ (VTC) กล่าวคือ สถาบันเทคโนโลยีและการศึกษาขั้นสูงขึ้นของฮ่องกงสถาบันการศึกษาสายวิชาชีพฮ่องกง สถาบันการออกแบบของฮ่องกง วิทยาลัยเยาวชนศูนย์ดี กอบรม และพัฒนาสายอุตสาหกรรมในการรับแขกสถาบัน การฝึกฝนการทำอาหารจีน สถาบันการบริการการฝึก ฝนทางทะเล และในการร่วมการกระทำ และศูนย์ฝึกกอบรม และพัฒนารวมทั้งโครงการอบรมวิชาชีพซึ่งจัดโดยองค์กรฝึก กอบรมอุตสาหกรรมสิ่งทอ คณะกรรมการอุตสาหกรรมการก่อ สร้าง และหน่วยงานที่ไม่ใช่ของรัฐบาลอื่นๆ

ในปีการศึกษา 2012/13 สภาอบรมวิชาชีพได้จัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ใหม่ ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่พูดภาษาจีนและนักเรียน ที่ต้องการการศึกษานิตพิเศษ

สภาอบรมวิชาชีพจัดทำโครงการการฝึกกอบรมวิชาชีพมากมาย หลายอย่างที่เป็ภาษาอังกฤษเป็นสายกลางที่ใช้สำหรับ นักเรียนที่ไม่พูดภาษาจีน ซึ่งเป็นโครงการสำหรับเด็ก นุ่มสาวชนกลุ่มน้อยระบุ ดังต่อไปนี้

โครงการสำหรับชนกลุ่มน้อย (EMP)

โครงการสำหรับกลุ่มชนส่วนน้อยเป็นโครงการที่สภาอ บรมวิชาชีพได้จัดขึ้นสำหรับเยาวชนจากชนกลุ่มน้อยที่เรี มมีจำนวนมากขึ้น มีจุดประสงค์เพื่อจัดอบรมวิชาชีพ ทั้ง หลักสูตรระยะสั้นและแบบเต็มเวลาสำหรับนักเรียนแ ละเยาวชนจากชนกลุ่มน้อยอายุระหว่าง 14-24 ที่ยังไม่ได้ ทำงาน

หลักสูตรดังกล่าวครอบคลุมเนื้อหาสามด้าน คือ การฝึกวิ ชาชีพ ภาษา และการใช้ชีวิต ซึ่งสามารถช่วยให้นักเรียน พัฒนาคนในเส้นทางอาชีพและในการศึกษาต่อ

หลังเรียนจบหลักสูตรดังกล่าว จะมีการแนะแนวและปริ กษาหรือเป็นเวลาหกเดือนสำหรับนักเรียนที่สามารถหางา นได้ เพื่อช่วยให้ผู้ได้รับการอบรมได้ทำความเข้าใจกับปร ะสบการณ์การเรียนต่างๆ

ค่าเล่าเรียนไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 3719 6513 / 3719 6514



การศึกษาวิชาชีพและช่องทางการศึกษาต่อ

องค์กรที่เกี่ยวข้อง

ที่ทำการของโครงการระบบการเข้ามหาวิทยาลัยร่วม

เว็บไซต์ <http://www.jupas.edu.hk>

สอบถามข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ 2334 2330

โครงการให้รายละเอียดการเข้ารับรองวิทยฐานะหลังจบระดับมัธยมศึกษา

เว็บไซต์ <http://www.ipass.gov.hk>

สอบถามข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ 3509 7411

สภาวิชาชีพ

เว็บไซต์ <http://www.vtc.edu.hk>

สอบถามข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ 2836 1000

องค์กรฝึกกอบรมอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เว็บไซต์ <http://www.clothingtraining.org.hk>

สอบถามข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ 2754 4802

องค์กรฝึกกอบรมอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

เว็บไซต์ <http://www.hkcic.org>

สอบถามข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ 2100 9000

โครงการที่เกี่ยวข้อง

โครงการฝึกหัดก่อนทำงานและประสบการณ์และฝึกหัดการทำงานของเยาวชน

เว็บไซต์ <http://www.yes.labour.gov.hk/ypyt/home.aspx>

สอบถามข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ 2112 9932

